

ข่าวสารนิเทศ งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

ภาพรวม

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นงานประชาสัมพันธ์อาหารไทย ตลอดจนถึงสินค้า บริการ และวัฒนธรรมของไทย ที่จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ในเดือนพฤษภาคม เป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละปีประมาณ 300,000 คน ซึ่งได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็นงานเทศกาลของต่างประเทศในกรุงโตเกียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของกรุงโตเกียว งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว จึงเป็นที่สนใจและรอยคอยของชาวญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวและบริเวณพลเรือนรอบๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ที่มีความใกล้ชิดในทุกด้านทั้งพระราชวงศ์ การเมือง เศรษฐกิจ และระหว่างประชาชน เป็นเวลานานกว่า 600 ปี โดยเฉพาะในระดับประชาชน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีกระแสความนิยมอาหารไทยและสินค้าไทยในญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็เป็นที่ยอมรับของคนไทย จึงมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หัวข้องานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17

สำหรับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 ในปีนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “Thai Festival 2016 - Discover Thailand's BEST” ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้มาร่วมค้นหาความเป็นเลิศของไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะญี่ปุ่นกับไทยจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 130 ปีในปีหน้า

ความเป็นเลิศในด้านแรกที่ต้องทำให้ชาวญี่ปุ่นได้ค้นหา ได้แก่ อาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพ โดยในปีนี้จะมีการออกค้นหาในงานมากกว่า 180 คูหา ประกอบไปด้วย คูหาอาหารของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น 73 คูหา คูหาผลไม้ จำนวน 14 คูหา ซึ่งจะมีการจำหน่ายผลไม้ไทยซึ่งปัจจุบันสามารถนำเข้ามาในญี่ปุ่นได้ 9 ชนิด ได้แก่ มะม่วง (ซึ่งรวมถึงมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ และเขียนเสวย ซึ่งเป็นมะม่วงเขียว 2 สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้นำเข้าไปยังญี่ปุ่นได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559) ส้มโอ มังคุด มะพร้าว ทุเรียน สับปะรด มะขาม สลัดและกล้วย คูหาเครื่องดื่ม จำนวน 20 คูหา ซึ่งจะจำหน่ายเครื่องดื่มคุณภาพของไทย และคูหาสินค้าและบริการ จำนวน 48 คูหา ซึ่งจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เสื้อผ้า และของใช้แบบไทย ๆ รวมทั้งบริการต่าง ๆ และคูหาของ NGO 10 คูหา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดสรรร้านค้ามาร่วมออกค้นหาโดยเน้นคุณภาพและศักยภาพ

Thai Village

ในปีนี้จะมีส่วนที่ขนาดใหญ่ในงานที่ชื่อว่า Thai Village เป็นการรวมคูหาของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน เพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่เป็นเลิศของไทย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการยกเมืองไทยมาไว้ที่สวนโยโยงิเลยทีเดียว ได้แก่

- คูหาของโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันสิริกิติ์ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านภูฟ้า และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ซึ่งจะแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและผลงานและผลิตภัณฑ์ในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีครบรอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

- คูหาของสำนักงาน ททท. ซึ่งจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคนญี่ปุ่นต้องห้ามพลาด
- คูหาของสำนักงานพาณิชย์ ซึ่งจะแนะนำผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากแบรนด์คนไทย และแนะนำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ซึ่งการันตีคุณภาพของสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น
- คูหาของสำนักงานเกษตร ซึ่งจะแนะนำผลไม้ไทยที่หลากหลาย และผ้าไหมไทย
- คูหาของสำนักงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยที่ผลิตจากนวัตกรรมการผลิตอาหารที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะของไทย และแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาคมวัฒนธรรมหัตถศิลป์ล้านนา
- คูหาของ จ.อุบลราชธานี และศูนย์อำนวยความสะดวกจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ซึ่งจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- คูหาของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งจะแนะนำสายการบินและมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีย่อยใน Thai Village และมีจุดถ่ายภาพให้ผู้เข้าร่วมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และยังมีโอกาสได้พบกับน้องสุโขทัยซึ่งเป็นตัวมาสคอตของงานในปีนี รวมทั้งยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อลุ้นรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – โตเกียวจากการบินไทยและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ อีกด้วย

การแสดงบนเวทีใหญ่

ทางด้านการแสดงบนเวทีใหญ่ในปีนี จะมีการแสดงของศิลปินในระดับแนวหน้าของไทย ในหลากหลายแนวเพลง ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง โดยต๊อกแตน ชลดา และเปา เปาวลี / เพลงป๊อป โดยวงสี่โพดำ ซึ่งเป็นกรรรวมตัวกันของแชมป์รายการ The Star 4 คน ที่มีเสียงคุณภาพ ได้แก่ แก้ม วิชญาณี, กัน นภัทร, โดม จารุวัฒน์ และตัม วราวุธ และกำลังมีรายการโทรทัศน์ชื่อว่า สี่โพดำ ซูเปอร์โชว์ ซึ่งกำลังโด่งดังที่ไทยเป็นอย่างมาก / เพลงแดนซ์ โดยแก๊งส้ม ธนทัต และฮัน อิศริยะ ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็น Prince of Dance of Thailand / การแสดงของเจมส์ จิรายุ ซึ่งเป็นดาราและนักร้องที่มีชื่อเสียงของไทยและกำลังมีผลงานละครไทยออกอากาศในญี่ปุ่น และจะมีผลงานเพลงในญี่ปุ่นในเร็ว ๆ นี้ / การแสดงของวง VieTrio ซึ่งเป็นวงคลาสสิกแนว Cross Over และวง Tiger Club ซึ่งเป็นวงกลองชั้นนำของไทย โดยจะเป็นการผสมผสานระหว่างเพลงคลาสสิกและเพลงไทย / การแสดงนาฏศิลป์จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และการแสดงมวยไทย และดนตรีไทยจากนักแสดงไทยในญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนมาร่วมงาน

จากรายละเอียดต่าง ๆ ของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ที่ได้กล่าวมาแล้ว คิดว่าจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพและอยากที่จะมาค้นหาความเป็นเลิศของไทยในด้านต่าง ๆ โดยรับประทานอาหาร ชื้อของกลับบ้าน ฟังเพลงและสนุกไปกับคอนเสิร์ต รวมทั้งเก็บข้อมูลในการวางแผนเที่ยวเมืองไทยครั้งต่อไป หากโชคดีก็อาจได้บัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเมืองไทยฟรีด้วย จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. และหวังว่าจะได้พบกับทุกท่าน